

Ngày 22/11/2017, gần 60 đại biểu đã đến tham dự Hội thảo tham vấn quốc gia và việc chia sẻ thông tin và góp ý về hai nội dung của Luật Thủy sản sửa đổi mới được Quốc hội thông qua trong phiên họp ngày 21/11/2017, đó là các quy định về đăng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và quy chế quản lý khu bảo tồn biển. Đây đều là những điểm diên tiến tiêu biểu của các tổ chức, các chuyên gia trong ngành và các cơ quan liên quan đến công tác đăng quản lý và bảo tồn biển trên khắp nước – là những tổ chức, cá nhân vừa có kinh nghiệm chuyên môn, vừa có kinh nghiệm thực tiễn trong việc đi hành các Khu bảo tồn biển hay các mô hình đăng quản lý. Do đó, buổi hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo các quy định hàng đăng quản lý trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cũng như thảo luận các điểm mới trong dự thảo bổ sung và điều chỉnh quy chế quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam có thể thực hiện một cách hiệu quả hơn.



Hình 1: Toàn thể đội ngũ tham dự hội thảo

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Ông Trần Đình Luân, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Theory số n nói: “Đây là lần đầu tiên khái niệm đăng ký quản lý được quy định trong Luật Theory số n sửa đổi, ghi nhận và khuyến khích các tổ chức công đồng tham gia, đó là kết quả của hai thập kỷ thí điểm, rút kinh nghiệm nhằm ngày mai hoàn thiện các quy định về quản lý và báo và nguồn nhân lực Theory số n”.

“Là một tổ chức phi chính phủ tham gia công tác báo và nguồn nhân lực và thúc đẩy đăng ký quản lý trong hội đồng thập kỷ qua tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy đây là dấu mốc hết sức ý nghĩa với công đồng. Hội thảo này hy vọng sẽ là một dấu mốc tiếp cho quá trình tham vấn đăng ký quản lý đi từ tiếp cận Luật Theory số n đi vào cuộc sống, quá trình này cần được thúc đẩy thông qua xuyên, liên tục và có sự tham gia của các bên liên quan” - bà Nguyễn Thu Huệ, giám đốc MCD, đội ngũ ban tổ chức hội thảo cho biết.

Thị trường cạnh tranh tài chính báo và nguồn nhân lực, phân khu chức năng và quy định rõ chức năng, quy định của các bên liên quan đến các Khu báo và nguồn nhân lực là những điểm nổi bật được hội thảo tham gia đóng góp ý kiến. Đây chính là tiến bộ, tiêu chí quan trọng để thành lập các khu báo và nguồn nhân lực và hoạt động có hiệu quả hơn, góp phần báo và nguồn nhân lực và nâng cao đời sống người dân trong các khu báo và nguồn nhân lực, hoạt động được sự phát triển báo và nguồn nhân lực.

Tham dự hội thảo, Khu báo và nguồn nhân lực Cù Lao Chàm đã có những chia sẻ, góp ý về các vấn đề chính như: phân vùng, tổ chức bộ máy, hoạt động tuân thủ kiểm soát lĩnh vực khai thác theory số n, du lịch, kết hợp quản lý trung hạn và các chức năng tài chính báo và nguồn nhân lực để giúp ban tổ chức hội thảo soạn thảo các văn bản các quy định về đăng ký quản lý trong báo và nguồn nhân lực Theory số n và quy chuẩn quản lý Khu báo và nguồn nhân lực tại Việt Nam được sát với thực tế hơn.





Quy định về đồng quản lý và giao quyền quản lý NLTS cho tổ chức cộng đồng







Ngày 5/11 Các-Đội Khoa báo-đơn-bi-n Cù Lao Chàm